

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดทะเบียนพรรคการเมือง

ด้วยนายทะเบียนพรรคการเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้รับจด
ทะเบียนพรรคสหประชาไทย เป็นพรรคการเมืองตามความในพระราช
บัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๑๑ ดังปรากฏรายการท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๑

พ่วง สุวรรณรัฐ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายทะเบียนพรรคการเมือง

เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๑๑๗

ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ธันวาคม ๒๕๑๑

ชื่อพรการเมือง

สหประชาไทย

ทะเบียนเลขที่

๑/๒๕๑๑

วันรับจดทะเบียน

๒๔ ตุลาคม ๒๕๑๑

ภาพเครื่องหมาย
พรการเมือง

ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่

บ้านเลขที่ ๑/๒๒๖

ถนนศรีอยุธยา ตำบลสวนอัมพวัน อำเภอคูสิต จังหวัดพระนคร

ชื่อหัวหน้าพรการเมือง

จอมพล ถนอม กิตติขจร

ชื่อรองหัวหน้าพรการเมือง

พลเอก ประภาส จารุเสถียร

นายพจน์ สารสิน

ชื่อเลขธิการพรการเมือง

พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์

ชื่อรองเลขธิการพรการเมือง

พลเอก กฤษณ์ ธีระรา

พลโท แสง เสนาณรงค์

พลตำรวจโท พิชัย กุลละวณิชย์

ชื่อกรรมการอำนวยการอื่น

นายเสริม วินิจฉัยกุล
 พลโท พงษ์ ปุณณกันต์
 พลเอก จิตติ นาวิเสถียร
 นายทวี แรงขำ
 หม่อมหลวงชูชาติ กำภู
 นายมาลัย หุวะนันทน์
 พลเอก กฤษ ปุณณกันต์
 พลเรือเอก จรูญ เฉลิมเต็ยธรม
 พลอากาศเอก บุญชู จันทร์เบกษา
 พลตำรวจตรี สง่า กิตติขจร

นโยบายของพรรค

ขบวนการทางการเมืองแห่งการปฏิวัติ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ ได้
 ดำเนินการเป็นผลสำเร็จตามความมุ่งหมายของการปฏิวัติหลายประการ
 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติโดย
 มีแผนและโครงการที่แน่นอน และการจัดให้มีรัฐธรรมนูญที่เหมาะสม
 กับความต้องการของประเทศชาติ ผลสำเร็จดังกล่าวนี้เป็นรางวัลจาก
 ฐานอันสำคัญยิ่งของความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปกครองและการ
 พัฒนาระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย

บทวิถึทางแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าวและภายใต้พระราชบัญญัติพรรค
 การเมือง พ.ศ. ๒๕๑๑ พรรคสหประชาไทยได้ก่อกำเนิดขึ้นจากขบวน
 ทางการเมืองแห่งการปฏิวัติ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ โดยรับสืบทอดมา
 ทั้งภารกิจและนโยบาย

แนวนโยบายรากฐานของพรรคสหประชาไทย จึงได้มีปรากฏอยู่
แล้วในเอกสารหลายฉบับด้วยกัน โดยเฉพาะ

- ๑) คำปราศรัยของอดีตนายกรัฐมนตรีในวันประกาศใช้แผน
พัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติแผนแรก
- ๒) “การบริหารของรัฐบาลไทยปัจจุบัน” โดย จอมพล ถนอม
กิตติขจร นายกรัฐมนตรี ๒๕ มีนาคม ๒๕๑๐
- ๓) คำปรารภในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๑๑

เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจขั้นต่อไปของพรรคสหประชาไทย ซึ่งเป็น
ขบวนการทางการเมืองของประชาชน อันเกิดจาก “การรวมพลัง
ประชาชนชาวไทย โดยสัญชาติทุกหมู่ ทุกเหล่า โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ
ศาสนา” ได้บรรลุผลสำเร็จสมดังปณิธานอันปรากฏอยู่ในคติพจน์ของ
พรรคว่า “ไทยอยู่คู่ฟ้า ไทยพัฒนา ไทยสามัคคี” พรรคสหประชาไทย
จึงขอประกาศนโยบายของพรรคไว้ ดังนี้

ตอนที่ ๑

หัวหน้าและอุดมการณ์

พรรคสหประชาไทยมีหัวหน้าและอุดมการณ์ดังนี้

“พรรคสหประชาไทยเป็นพรรคของปวงชนทุกส่วนในสังคม
ไทยทั่วประเทศ สรีรธาและยึดมั่นในการมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข เลื่อมใสในศาสนา ยึดมั่นในลักษณะพิเศษประจำชาติ อัน

ได้แก่การรักความเป็นไทย การไม่ชอบใช้วิธีรุนแรง และการรู้จัก
ประสานประโยชน์ซึ่งเป็นมรดกประชาธิปไตยของไทย

ด้วยพลังแห่งความศรัทธาและความปรารถนาที่จะยังให้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มี
"ความมั่นคงถาวร พรรคสหประชาไทยจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้าง
สรรเสริญประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยนำเอาสิทธิ
ประชาธิปไตยมาประยุกต์เข้ากับสภาพการณ์และลักษณะพิเศษของ
ประเทศไทยให้ปรากฏเป็น สังคมประชาธิปไตย ของไทย ซึ่งยึดมั่น
ในหลักการสำคัญ คือ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติไทย ความ
ใฝ่พลญ์ทางเศรษฐกิจ สิทธิเสรีภาพของประชาชน ความยุติธรรม
ทางสังคม และความร่วมแรงร่วมใจกัน ซึ่งจะช่วยให้การจัด
ความขัดแย้งในสังคมเป็นไปโดยราบรื่น อันเป็นรากฐานของความ
มีระเบียบเรียบร้อยในสังคมและเกื้อกูลแก่สันติสุขของโลก"

หลักนำและอุดมการณ์ดังกล่าว อธิบายได้ว่า

— ส่วนที่เป็นหลักนำนั้นได้แก่ มรดกประชาธิปไตยของไทย
คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา และลักษณะพิเศษประจำชาติไทย
๓. ประการ ตามที่นักปราชญ์ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีได้สรุปไว้
คือ

๑. รักความเป็นไทย
๒. อหิงสา
๓. รู้จักประเพณีประโชชน์

— ส่วนที่เป็นอุดมการณ์ได้แก่ ความเป็นประชาธิปไตย ความเป็น
 ตัวแทนของปวงชนทุกส่วนในสังคมไทยทั่วประเทศ และความปรารถนา
 ที่จะสร้าง “สังคมประชาธิปไตยของไทย” ให้เป็นผลสำเร็จ

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าหลักนำและอุดมการณ์ของพรรคสหประชาไทยมี
 รากฐานหยั่งลึกมาจากความเชื่อถือในลัทธิประชาธิปไตย การรู้คุณค่า
 ของประชาธิปไตย และเจตจำนงในการธำรงไว้ซึ่งลักษณะพิเศษประจำ
 ชาติไทย

ความเชื่อถือในลัทธิประชาธิปไตยของพรรคสหประชาไทยตั้งอยู่บน
 ข้อเท็จจริงที่ว่า สังคมประชาธิปไตยหรือ Democratic Society นั้น เป็น
 สังคมที่สอดคล้องกับมนุษยชาติ เพราะสามารถให้สนามอันกว้างขวาง
 แก่ความเคลื่อนไหวอย่างอิสระเสรีของความคิด และในขณะที่เดียวกันก็
 สามารถสนองปัจจัยอย่างเพียงพอแก่การเจริญเติบโตทางวัตถุ เป็นสังคม
 ที่คำนึงถึงทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ หากเราจะมองคู่อีตมาจนถึง
 ปัจจุบัน และมองไกลออกไปในอนาคตเราก็จะพบความจริงว่า สังคม
 ในอดีตในระบบต่าง ๆ ถึงแม้ว่าจะได้สร้างสรรค์สิ่งอันมีคุณค่าทางจิตใจไว้
 มากหลาย แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาทางด้านวัตถุได้ ส่วนสังคมที่มีผู้วาดไว้
 สำหรับอนาคตอันเป็นระบบสังคมของความเพ้อฝันนั้น ก็จะไม่สามารถ

แต่ปัญหาด้านจิตใจ สังคมประชาธิปไตยซึ่งครองโลกอยู่ในปัจจุบัน เป็นสังคมเดียวที่สามารถแก้ปัญหาทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ จึงเป็นสังคมเดียวที่สอดคล้องกับมนุษยชาติ

ความจริงดังกล่าวมีข้อพิสูจน์และยืนยันให้พิจารณาเห็นได้ เป็นต้นว่า เมื่อเรามองดูสังคมในอดีตก็เห็นว่า ตอนใดที่นำเอาหลักประชาธิปไตยมาใช้แม้เพียงส่วนน้อยก็ยังเป็นที่สรรเสริญมาจนปัจจุบัน เช่น ยุคนครรัฐ (City State) ของกรีกและโรมัน ที่ได้รับการกล่าวขวัญยกย่องก็เพราะได้นำเอาหลักประชาธิปไตยมาใช้ ในสังคมอภิชนาธิปไตย (Aristocratic Society), ยุคสังคมศักดินา (Feudal Society) ก็เช่นเดียวกัน พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดทรงมีพระจริยาวัตรเป็นประชาธิปไตย ก็ทรงได้รับความเทอดทูนตลอดมา ศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชาที่ Magna Carta ในสมัยพระเจ้าจอห์น ซึ่งอยู่ในสมัยใกล้เคียงกันก็ได้เป็นแบบฉบับของประชาธิปไตยในสมัยสังคมศักดินานั้น มองไปอีกด้านหนึ่ง ระบบสังคมนิยมที่เป็นปฏิบัติอย่างถึงรากเหง้ากับสังคมประชาธิปไตยอันอยู่ในระบบเสรีนิยม ก็ยังจำเป็นต้องปลอมตัวมาในรูปประชาธิปไตย หรืออิงอาศัยประชาธิปไตย เช่น เรียกตนเองว่าประชาธิปไตยสังคมนิยม (Socialist Democracy) บ้าง ประชาธิปไตยชนกรรมาชีพ (Proletarian Democracy) บ้าง ประชาธิปไตยของประชาชน (People's Democracy) บ้าง ล้วนอาศัยใบบุญของประชาธิปไตยทั้งสิ้น ด้วยความยิ่งใหญ่ของลัทธิประชาธิปไตยดังเห็นอยู่เช่นนี้ เมื่อสังคมประชาธิปไตยอุบัติขึ้นในโลก สังคมในอดีตก็ค่อย ๆ วิวัฒนาการมาสู่สังคมประชาธิปไตย

แม้สังคมสังคมนิยมซึ่งกำลังทดลองกันอยู่ก็ค่อย ๆ ละลายนกลายเป็นสังคมประชาธิปไตย

สำหรับคุณค่าของประชาธิปไตยนั้น เป็นสิ่งที่เรารู้และวางแผนความบกพร่องของลัทธิอื่นที่มีใช้ลัทธิประชาธิปไตยอยู่เป็นการเป็นตัวแทนเฉพาะบางส่วนของสังคม เช่น บางลัทธิก็แทนเฉพาะส่วนที่เป็นชั้นสูง บางลัทธิก็แทนเฉพาะส่วนที่เป็นชั้นกลางหรือชั้นต่ำเป็นต้น และเมื่อแทนส่วนหนึ่งก็โน้มเอียงไปในทางปฏิเสธส่วนอื่น ความดีของลัทธิประชาธิปไตยอยู่ในข้อที่ถือว่า แต่ละส่วนในสังคมแม้ว่าจะแตกต่างกันโดยเชื้อชาติ ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือภูมิปัญญา แต่ทั้งหมดมีความเป็นมนุษย์อย่างเดียวกัน คุณค่าของประชาธิปไตยยังยึดมั่นในเสรีภาพส่วนบุคคลทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม โดยประสานเสรีภาพส่วนบุคคลเข้ากับคามมีระเบียบเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัยของสังคม แตกต่างกับลัทธิเผด็จการทุกรูปแบบที่ปฏิเสธเสรีภาพส่วนบุคคล และแตกต่างกับลัทธิอนาธิปไตยทุกรูปแบบที่มุ่งต่อเสรีภาพส่วนบุคคลโดยไม่คำนึงถึงความมีระเบียบเรียบร้อย และความมั่นคงปลอดภัยของสังคม คุณค่าของประชาธิปไตยในด้านที่คำนึงถึงทุกส่วนในสังคม และในด้านที่ประสานเสรีภาพส่วนบุคคลเข้ากับคามมีระเบียบเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัยของสังคมดังกล่าวนี้เอง ที่จะก่อผลให้สามารถสร้างเอกภาพระหว่างส่วนที่แตกต่างกันในสังคม และบันดาลให้เกิดความร่วมมือแรงร่วมใจขึ้นได้ภายในชาติ

ถึงแม้เราจะเชื่อถือ ศรัทธา และรู้คุณค่าของลัทธิประชาธิปไตยดังกล่าวแล้วก็ตาม เราก็ยังมีเจตจำนงที่จะธำรงไว้ซึ่งลักษณะพิเศษ

อันสูงส่งประจำชาติไทยของเราไว้ ทั้งนี้ เพราะว่าลัทธิประชาธิปไตย เป็นของกลาง ๆ มิใช่เป็นของประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ แม้จนกระทั่งมิใช่เป็นของพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งโดยเฉพาะ ข้อสำคัญอยู่ที่ว่า เราจะดำเนินระบอบประชาธิปไตยให้ได้ผลนั้น จำเป็นต้องอาศัยความรู้อันแท้จริงในลัทธิประชาธิปไตย และอาศัยความสามารถนำเอาความรู้นั้นมาประยุกต์เข้ากับสภาพการณ์และลักษณะพิเศษของประเทศเราอย่างเหมาะสม การปฏิวัติ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ เป็นการปฏิวัติในระบอบประชาธิปไตยของไทยก็ด้วยเจตจำนงดังกล่าวนี้เป็นส่วนสำคัญ ซึ่งพรรคสหประชาไทยรับเจตจำนงนั้นสืบทอดมา

ด้วยการยึดหลักนำและอุดมการณ์ดังเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ พรรคสหประชาไทย ซึ่งมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมประชาธิปไตยของไทย จึงได้กำหนดนโยบายและโครงการต่าง ๆ ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศ และการบริหารราชการแผ่นดิน ดังปรากฏใน ตอนที่ ๒ ว่าด้วยนโยบาย

ตอนที่ ๒

นโยบาย

สังคมไทยได้รับเอาลัทธิประชาธิปไตยเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และระบอบการปกครองโดยสงบสันติเป็นส่วนใหญ่ มีขั้นตอนในกระบวนการวิวัฒนาการดังนี้

การเปลี่ยนแปลงเพื่อประชาธิปไตยอันมีลักษณะแห่งการปฏิวัติซึ่งทรงริเริ่มโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการวาง

รากฐานของสังคมประชาธิปไตยในประเทศไทย โดยเฉพาะคือ การเลิกทาสอันเป็นการเบิกทางให้แก่การขยายตัวของเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คือการวางรากฐานให้แก่ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ การปฏิรูป การปกครองและชนบประเพณี คือการวางรากฐานให้แก่ประชาธิปไตยทางการเมืองและทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางประชาธิปไตยดังกล่าวนี้ ได้ขยายตัวเป็นลำดับมาตลอดรัชสมัยของพระองค์ และตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

การเปลี่ยนแปลงการปกครองโดย “คณะราษฎร” เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยทางการเมืองขึ้นในประเทศไทย และดำเนินการทดลองระบอบประชาธิปไตยตามแบบตะวันตกมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๐๑

การปฏิวัติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ โดย “คณะปฏิวัติ” เป็นการเริ่มต้นประยุกต์ลัทธิประชาธิปไตยเข้ากับสภาวะการณ์และลักษณะพิเศษของประเทศไทย เพื่อทำประชาธิปไตยให้เป็นแบบไทย นัยหนึ่งเพื่อสร้างสรรค์ “สังคมประชาธิปไตยของไทย” ให้เป็นผลสำเร็จภายใต้หลักนำและอุดมการณ์ดังได้กล่าวมาแล้ว

การที่จะสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตยของไทยให้เป็นผลสำเร็จได้ นั้น จำต้องอาศัยนโยบายที่ถูกต้อง และการที่จะกำหนดนโยบายให้ถูกต้องได้นั้น จำต้องอาศัยการศึกษาอันคว่ำประสพการณ์ทางประวัติศาสตร์

ทั้งของประเทศไทยและของนานาประเทศ โดยดำเนินการศึกษาค้นคว้า
ภายใต้หลักนำและอุดมการณ์อันถูกต้อง

จากผลแห่งการศึกษาค้นคว้าดังกล่าว โดยเฉพาะจากประสบการณ์
แห่งการประยุกต์ลัทธิประชาธิปไตยเข้ากับสภาวะการณ์และลักษณะ
พิเศษของประเทศไทยระยะ ๑๐ ปี ตั้งแต่การปฏิวัติ ๒๐ ตุลาคม
พ.ร.คส.ประเทศไทย ได้ทำข้อสรุปเป็นนโยบายในการสร้างสรรค์ “สังคม
ประชาธิปไตยของไทย” ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

(ก) การเมือง

นับตั้งแต่การปฏิวัติ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ เป็นต้นมา รัฐบาลไทย
ภายใต้การนำของคณะปฏิวัติได้พยายามรักษาเสถียรภาพและความมั่นคง
ทางการเมืองไว้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เป็นรากฐานสำคัญของการที่จะพัฒนา
สังคมไทยให้ก้าวหน้าเป็นสังคมที่มั่นคงและรุ่งเรืองต่อไป รัฐบาลไทย
ภายใต้การนำของคณะปฏิวัติได้ดำเนินการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
ดังกล่าวแล้วหลายประการ เช่น การร่างและการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๑๑ อันเป็นรัฐธรรมนูญที่มีเจตนารมณ์ที่จะทำ
ให้อำนาจอธิปไตยและอำนาจอธิปไตยอยู่ในฐานะที่กำกันและสมดุล
กัน โดยวิธีการแยกทั้งสองอำนาจให้ออกจากกัน เพื่อให้ผู้ใช้อำนาจ
แต่ละฝ่ายสามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มที่ หลักการนี้
เป็นหลักการใหม่ที่คณะปฏิวัติเชื่อว่าเหมาะสมกับความต้องการของ
ประเทศไทย และจะสามารถทำให้ประเทศไทยตั้งอยู่ในเสถียรภาพและ
มีความเจริญก้าวหน้าสืบต่อไปได้

พรรคสหประชาไทยมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาชาติไทยไว้ให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคง และช่วยให้ประชาชนชาวไทยได้มีชีวิตอย่างอิสระเสรี มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเป็นอย่างดีเพื่อจะได้ช่วยกันเสริมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมประชาธิปไตย ซึ่งพรรคสหประชาไทยมีเจตนาแน่วแน่ที่จะสร้างพรรคให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อบรรลุอุดมมุ่งหมายดังกล่าว พรรคสหประชาไทยจึงกำหนดนโยบายและโครงการด้านการเมืองไว้ดังต่อไปนี้

๑. พรรค ฯ จะรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติทั้งภายในและภายนอกอย่างสมบูรณ์ โดย

- ๑.๑ ส่งเสริมกำลังกองทัพบก เรือ อากาศ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง
- ๑.๒ ข้างรับไว้ซึ่งความเป็นอิสระและความเป็นตัวของตัวเองในกิจการระหว่างประเทศ
- ๑.๓ ข้างรับไว้ซึ่งเอกราชทางศาลโดยเคร่งครัด

๒. พรรค ฯ จะสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง ซึ่งพรรค ฯ ถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญของการที่จะพัฒนาสังคมไทยให้เจริญรุ่งเรืองเป็นสังคมประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ต่อไป โดย

- ๒.๑ เกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ตลอดกาล เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความสามัคคีในชาติ

- ๒.๒ รักษาและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ อย่างเคร่งครัดและโดยบริสุทธิ์ใจ
- ๒.๓ มุ่งสร้างระบบพรรคที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศ ไทยให้ เป็นผลสำเร็จ
- ๒.๔ ถือว่าพรรคการเมืองต่าง ๆ เป็นผู้ร่วมงานทางการเมือง ยก เว้นพรรคที่มีเจตนาร้ายและใช้ความรุนแรงเป็นวิธีดำเนินการ
- ๒.๕ เปิดโอกาสและชักชวนให้ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพเข้า เป็น สมาชิกของพรรค ฯ และร่วมดำเนินกิจกรรมของพรรค ฯ ตาม ระดับความสนใจและความสามารถของแต่ละบุคคล
- ๒.๖ ส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยได้เข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการ เมืองของประเทศอย่างกว้างขวาง
๓. พรรค ฯ จะสร้างความสามัคคีในชาติให้ เป็นผลสำเร็จ โดย
- ๓.๑ ทำให้ข้าราชการกับประชาชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน เสมือนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
- ๓.๒ ทำให้ประชาชนไทยในภูมิภาคต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมทำงาน สำคัญของชาติด้วยกัน
- ๓.๓ ปรับความสัมพันธ์ระหว่างพรรครัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้าน ทั้ง ปวงให้เหมาะสม
- ๓.๔ สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนักการเมืองข้าราชการกับนัก การเมืองอาชีพระหว่างทหารกับพลเรือน ระหว่างนายจ้าง กับลูกจ้าง ระหว่างชนชาติไทยกับชนชาติกลุ่มน้อยและชน

ต่างค้ำ ทั้งนี้ โดยยึดมั่นในหลักการประสานผลประโยชน์ เฉพาะส่วนของทุกฝ่ายเข้ากับผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ

- ๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินประชาธิปไตยตามวิถีทางรัฐธรรมนูญเพื่อขจัดเสียซึ่งการไร้กำลังและวิธีการอันรุนแรงใด ๆ ทั้งสิ้น
- ๓.๖ รับฟังความคิดเห็นและข้อติชมในทางสร้างสรรค์จากทุกฝ่าย และพร้อมที่จะปฏิบัติเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
- ๓.๗ จัดระบบการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน พรรคการเมือง และรัฐบาล ได้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างถูกต้องในปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

๔. พรรค ๆ จะปราบปรามคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นศัตรูบ่อนทำลายเสถียร

ภาพ และความมั่นคงของประเทศไทยให้ได้ผลอย่างจริงจัง โดย

- ๔.๑ ปราบผู้ก่อการร้ายให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วมิให้ยืดเยื้อ
- ๔.๒ ขจัดมูลเหตุต่าง ๆ ที่จะผลักดันให้ประชาชนหันไปเข้ากับฝ่ายคอมมิวนิสต์
- ๔.๓ ใช้มาตรการทางการเมืองประสานกับมาตรการการปราบปรามด้วยอาวุธ
- ๔.๔ พัฒนายุทธศาสตร์ในการต่อสู้คอมมิวนิสต์ แยกและประสานมาตรการ เฝ้าระวังการรุกรานจากกำลังที่ประเทศคอมมิวนิสต์ กับมาตรการเฝ้าระวังการรุกรานจากลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างเหมาะสม

๕.๑ พรรค ๆ จะประสานกลไกพรรคให้เข้ากับกลไกรัฐ เพื่อให้การปฏิบัติงานของสองกลไกมีส่วนสัมพันธ์สอดคล้องและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ โดย

๕.๑ ส่งเสริมให้ข้าราชการทั้งทหาร ตำรวจ และพลเรือน ได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรค ๆ และเห็นการเมืองเป็นคุณธรรม

๕.๒ ทำให้บรรดาสมาชิกของพรรค ๆ ทั้งปวง โดยเฉพาะสมาชิกของพรรค ๆ ที่เป็นข้าราชการได้เข้าใจและยอมรับความสำคัญในบทบาทของพรรค ๆ ที่มีต่อการแก้ปัญหาและปรับปรุงตัวเอง ตลอดจนสังคมให้ดีขึ้น

๕.๓ พยายามใช้กลไกของพรรค ๆ ในการแก้ปัญหาสังคมอย่างจริงจัง

๖. พรรค ๆ จะส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นพื้นฐานสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดย

๖.๑ ทำให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและสนใจในการปกครองส่วนท้องถิ่น

๖.๒ ส่งเสริมให้ผู้บริหารงานเทศบาลได้มีความอิสระในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

๗. พรรค ๆ จะรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนให้ดีขึ้น โดย

๗.๑ เสริมสร้างกำลังและสมรรถภาพของตำรวจและข้าราชการฝ่ายปกครองให้สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยและความ

ปลอดภัยของประชาชนที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของคนที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

๗.๒ สนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในท้องถิ่นของตน

๘. พรรค ๆ จะส่งเสริมให้ประชาชนได้มาและใช้สิทธิเสรีภาพตามบท
บัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่ โดย

๘.๑ ทำให้ประชาชนได้เข้าใจถึงความสำคัญของการมีสิทธิและการ
ใช้สิทธิเสรีภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและต่อ
สังคมโดยรวม

๘.๒ ประกันความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ

๘.๓ เคารพต่อหลักนิติธรรมและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

๘.๔ ใช้มาตรการทางกฎหมายที่อาจมีผลในทางริครอบสิทธิเสรีภาพ
ให้น้อยที่สุด

๙. พรรค ๆ จะส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจและปฏิบัติภารกิจหน้าที่
ของตนให้ดียิ่งขึ้น โดย

๙.๑ แนะนำและชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจถึงความสำคัญในการ
ปฏิบัติตามหน้าที่และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการ
ปฏิบัติตามหน้าที่นั้น

๙.๒ ยกย่องบุคคลที่ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของตนด้วยความเต็มใจ
และด้วยความเสียสละ

๑๐. พรรค ฯ จะส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชนอย่าง
กว้างขวาง โดย

- ๑๐.๑ ตีพิมพ์และเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเมืองโดยอาศัยเครื่องมือสื่อสารมวลชนทุกประเภท
- ๑๐.๒ ส่งผู้ทำงานพรรค ฯ ออกไปชี้แจงทำความเข้าใจ รับฟัง และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน

(ข) เศรษฐกิจสังคม

นับตั้งแต่การปฏิวัติ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ เป็นต้นมา รัฐบาลไทย
ภายใต้การนำของคณะปฏิวัติ ได้ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยตามระบบเสรีนิยม โดยมีแผนและโครงการที่แน่นอน ซึ่งมีจุดมุ่ง
หมายที่จะเสริมสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมที่พัฒนา และประชาชนชาว
ไทยได้มีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น รวมทั้งมีจุดมุ่งที่จะวางรากฐาน
เศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป ดังปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
แผนแรก ซึ่งรัฐบาลไทยภายใต้การนำของคณะปฏิวัติได้ดำเนินการสิ้นสุด
ลงแล้ว และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายดังกล่าวทุกประการ ด้วย
ความเชื่อมั่นในความถูกต้องของระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม และการพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างมีแผน รัฐบาลไทยภายใต้การนำของคณะปฏิวัติจึงได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนที่ ๒ ซึ่งได้
เริ่มดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐

พรรคสทประชาไทยเลื่อมใสในระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมและการ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีแผน ซึ่งพรรคสทประชาไทยถือว่าเป็นระบบ

เคี้ยวและวิธีการเคี้ยวที่จะช่วยสร้างความไหลลื่นทางเศรษฐกิจ และความ
ยุติธรรมทางสังคมให้เกิดขึ้นได้ในประเทศไทย อันเป็นรากฐานสำคัญ
ของการที่จะพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ต่อไป
เพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว พรรคสหประชาไทยจึงได้กำหนด
นโยบายด้านเศรษฐกิจสังคมไว้ดังต่อไปนี้

๑. พรรค ฯ จะพัฒนาเศรษฐกิจตามระบบเสรีนิยม เป็นการพัฒนาอย่าง
มีแผนในรูปเศรษฐกิจผสม เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการสร้าง
สังคมประชาธิปไตยที่พัฒนา โดย

๑.๑ กำหนดเป้าหมายไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติให้มุ่งไป
ในทางที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมที่
เหมาะสมกับสภาพการณ์ของประเทศไทย โดยเน้นหนักใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่อาศัยเกษตรกรรมเป็นสำคัญ รวมทั้ง
การพัฒนาพาณิชย์กรรมและการขนส่งให้ได้สัดส่วนและ
สอดคล้องกัน

๑.๒ กำหนดเป็นหลักในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติให้กิจกรรม
เศรษฐกิจในส่วนที่เป็นของเอกชนมีความสมดุลกับกิจกรรม
เศรษฐกิจในส่วนที่เป็นของรัฐและส่วนที่อยู่ในความควบคุม
ของรัฐ

๒. พรรค ฯ จะดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องกับ
นโยบายรักษาความมั่นคงของประเทศ โดย

๒.๑ ดำเนินการในด้านการเงิน วัสดุ กำลังคน และบริการต่าง ๆ
ให้อยู่ในสภาพเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับภาวะฉุกเฉิน

๒.๒ ดำเนินการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของชาติ เพื่อ
ให้พลังอำนาจในการรักษาความมั่นคงของชาติได้ทั่วชั้น

๓. พรรค ๆ จะเพิ่มกำลังการผลิตของประเทศและรายได้ประชาชาติ
เพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพและรายได้ของประชาชน กับ
ส่งเสริมให้ ประชาชน ได้รับผลจากการพัฒนา โดยเสมอภาคและ
ทั่วถึงยิ่งขึ้น โดย

๓.๑ เร่งรัดกำลังการผลิตของประเทศและปรับปรุงระบบเศรษฐกิจ
ให้มีสมรรถภาพยิ่งขึ้นทุกวิถีทาง

๓.๒ ดำเนินการป้องกันมิให้ค่าครองชีพสูงขึ้นเกินความจำเป็น

๓.๓ กระจายผลของการพัฒนาออกไปให้ถึงประชาชนทั่วราชอาณาจักร โดยเฉพาะการพัฒนาเขตชนบทและเขตทุรกันดารห่างไกลจะได้รับการเร่งรัดเป็นพิเศษ

๔. พรรค ๆ จะปรับปรุงโครงการเศรษฐกิจของประเทศให้มีรากฐานที่
มั่นคงและสมดุลยิ่งขึ้น โดย

๔.๑ สนับสนุนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจให้เจริญ
ก้าวหน้า และมีสัดส่วนที่สัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม

๔.๒ ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ
และประเภทของการผลิต โดยถือการพัฒนาการเกษตรเป็น
หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

- ๔.๓ ส่งเสริมอุตสาหกรรมเอกชน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร โดยจะสนับสนุนการลงทุนทั้งจากภายในและจากภายนอกประเทศ
- ๔.๔ สนับสนุนการพาณิชย์ โดยเฉพาะการขยายตลาดและบริการทุกประเภทให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
๕. พรรค ฯ จะพัฒนากำลังคนด้วยการขยายการมีงานทำให้มากขึ้น และพัฒนาแรงงานระดับต่าง ๆ โดย
- ๕.๑ เพิ่มกำลังการผลิตของประเทศ โดยการนำทรัพยากรกำลังคนมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
- ๕.๒ ส่งเสริมให้มีการขยายการมีงานทำมากขึ้น และพัฒนาแรงงานระดับต่าง ๆ
- ๕.๓ วางมาตรการส่งเสริมและคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้มีรายได้และสวัสดิการเพียงพอตามความเป็นธรรม
๖. พรรค ฯ จะสนับสนุนความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการด้านประยุกต์ โดย
- ๖.๑ ส่งเสริมและนำผลของการประดิษฐ์ การวิจัย และการปรับปรุงต่าง ๆ มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับภาวะและความต้องการภายในประเทศ
- ๖.๒ ขยายบริการของรัฐให้กับเอกชนในด้านการประยุกต์วิทยาการสมัยใหม่

- ๖.๓ นำผลของความก้าวหน้าในด้านการประยุกต์วิทยาการสมัยใหม่ ที่เห็นว่าเหมาะสม ดำเนินการสำหรับโครงการของรัฐเอก
๗. พรรค ฯ จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย
- ๗.๑ นำทรัพยากรอันได้แก่ ดิน แหล่งน้ำ ป่าไม้ และแร่ธาตุ มาใช้ให้ได้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด ในแง่เศรษฐกิจ
 - ๗.๒ ป้องกันรักษา ทำนุบำรุงทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ เพื่อให้ทรัพยากรที่มีอยู่เสื่อมโทรมลง
 - ๗.๓ ทำการสำรวจทรัพยากรแหล่งใหม่ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์และเสริมสร้างกำลังการผลิตของประเทศชาติ
๘. พรรค ฯ จะรักษาเสถียรภาพการเงิน การคลัง เพื่อป้องกันภาวะเงินเฟ้อ ส่งเสริมการออมทรัพย์และการลงทุนของเอกชน กับหาทางเพิ่มรายได้ของรัฐให้สูงขึ้น โดยยึดถือหลักความเป็นธรรมแก่สังคม
- โดย
- ๘.๑ ป้องกันมิให้เกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้น ซึ่งจะเป็นการบั่นทอนกำลังในการพัฒนา และเป็นการกระทบกระเทือนต่อการครองชีพของประชาชนส่วนใหญ่
 - ๘.๒ หาทางเพิ่มรายได้ของรัฐให้มากขึ้น โดยจะยึดหลักความเป็นธรรมของสังคมเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายได้ดังกล่าว
 - ๘.๓ ดำเนินการใช้จ่ายเงินของรัฐอย่างประหยัดและให้ได้ผลคุ้มค่า

๘.๔ ส่งเสริมการออมทรัพย์ของเอกชน เพื่อนำมาใช้ในการลงทุน
ในกิจการที่จะสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ประเทศ และได้
ผลประโยชน์ตอบแทนสูงต่อส่วนรวม

๘.๕ จะรักษาคุลย์การชำระเงินระหว่างประเทศไว้มิให้ขาดคุลย์
และรักษากองทุนสำรองของประเทศในปริมาณที่เพียงพอ
และเหมาะสมกับความจำเป็นในการชำระไว้ซึ่งเสถียรภาพ
และอิสรภาพในทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ

๘. พรรค ฯ จะพัฒนาระบบสังคมให้ก้าวหน้าและมีความเสมอภาค
ยิ่งขึ้น โดย

๘.๑ ขยายการลงทุนและบริการของรัฐในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไป
เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างแท้จริง และเพื่อพัฒนาให้
ระบบสังคมไทยมีความเสมอภาคยิ่งขึ้น

๘.๒ ให้ความอนุเคราะห์ในด้านสังคมสงเคราะห์แก่บุคคลซึ่ง
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มที่ตามความเหมาะสม

๘.๓ ส่งเสริมสวัสดิภาพของสังคมด้วยการพิทักษ์ความ
ปลอดภัยของประชาชน

๑๐. พรรค ฯ จะช่วยเหลือเกษตรกรในด้านวิชาการทันสมัย เพื่อเพิ่ม
ผลผลิต ช่วยให้มีตลาดประกันราคาผลิตผลเกษตรกรรม ช่วย
ประนอมหนี้ ช่วยควบคุมค่าเช่าที่ดิน และช่วยให้มีที่ดินของตน
เอง โดย

- ๑๐.๑ เผยแพร่วิชาการที่ทันสมัยเกี่ยวกับการเกษตรให้กับเกษตรกรอย่างทั่วถึง
- ๑๐.๒ จัดหาและจำหน่ายปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในราคาถูกให้กับเกษตรกร
- ๑๐.๓ ขยายกิจการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรออกไปให้กว้างขวางทั่วทั้งประเทศ
- ๑๐.๔ ขยายและรักษาตลาดภายนอกประเทศสำหรับผลิตผลทางเกษตรไว้อย่างมั่นคง

๑๑. พรรค ฯ จะพัฒนาการศึกษาอย่างมีแผน และให้ประสานกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมทั้งจะให้การศึกษอบรมแก่ชาวไทยอย่างทั่วถึงเพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีความรู้ความสามารถที่จะประกอบอาชีพและมีจิตใจเป็นนักประชาธิปไตย โดย

- ๑๑.๑ กำหนดเป้าหมายไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
- ๑๑.๒ ขยายการศึกษาภาคบังคับออกไปให้ทั่วทั้งประเทศ
- ๑๑.๓ ปรับปรุงหลักสูตรของการศึกษาภาคบังคับให้สอดคล้องกับนโยบายสร้างสังคมประชาธิปไตยของไทย
- ๑๑.๔ ปรับปรุงโรงเรียนทุกชนิด โดยเฉพาะโรงเรียนอาชีวะให้มีคุณภาพสูงขึ้นและเพิ่มจำนวนให้เพียงพอกับความต้องการ

- ๑๑.๕ ปรับปรุงมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วให้มีคุณภาพสูงขึ้น และ
เพิ่มมหาวิทยาลัยให้เพียงพอแก่ความต้องการ
- ๑๑.๖ ช่วยเหลือบรรดาคณาจารย์และศาสตราจารย์ในรูป
สวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้บรรดาคณาจารย์ได้มีความ
รู้สึกมั่นคงในอาชีพของตน และสามารถอุทิศเวลาเพื่อ
ให้การศึกษอบรมแก่เยาวชนอย่างเต็มที่
- ๑๑.๗ ส่งเสริมการศึกษาวิชัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น
๑๒. พรรค ๆ จะส่งเสริมและรักษาขนบประเพณีอันดีงามของชาติและ
ของประชาชน บำรุงพระพุทธศาสนาและอนุเคราะห์แก่อนุศาสน
ต่าง ๆ ส่งเสริมมรรยาทและจริยธรรมไทย รับวัฒนธรรมต่าง
ประเทศอย่างกลั่นกรอง โดย
- ๑๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความภูมิใจและช่วยกันรักษา
ขนบประเพณีอันดีงามของชาติไว้
- ๑๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันรักษาปูชนียสถานและวัดวา
อารามไว้ให้เป็นที่เคารพสักการะ และเป็นที่พึ่งทางจิตใจ
รวมทั้งเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมทางศาสนาได้อย่าง
แท้จริง
- ๑๒.๓ ยกย่องเยาวชนไทยที่มีมารยาทดีงามในโอกาสอันควร
- ๑๒.๔ พิจารณาตรวจตราวัฒนธรรมต่างประเทศอย่างรอบคอบ
และพยายามสะกัดกั้นวัฒนธรรมต่างประเทศที่ไม่เหมาะสม

สมกับสังคมไทยมิให้เข้ามาทำลายวัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาติไทย

(ก) การต่างประเทศ

นับตั้งแต่การปฏิวัติ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ รัฐบาลไทยภายใต้การนำของ
คณะปฏิวัติได้ดำเนินความสัมพันธ์ต่างประเทศโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
รักษาสันติภาพและส่งเสริมให้เกิดสันติภาพในโลก รวมทั้งเพื่อสร้างความสามัคคี
และความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย อันเป็นรากฐานสำคัญที่
ช่วยให้ชาติไทยได้ดำรงอยู่อย่างอิสระและมั่นคง ดังจะเห็นได้จากการที่
รัฐบาลไทยภายใต้การนำของคณะปฏิวัติ ได้ให้การสนับสนุนองค์การ
สหประชาชาติในการรักษาความสงบและความมั่นคงระหว่างประเทศ
อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ รัฐบาลไทยภายใต้การนำของคณะปฏิวัติยังได้
ดำเนินการกระชับสัมพันธไมตรี และร่วมมือกับมิตรประเทศทั่วโลก
เพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน อันเป็นผลทำให้ประเทศไทยสามารถ
รักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติได้อย่างเต็มที่ ยิ่งกว่านั้น รัฐบาล
ไทยภายใต้การนำของคณะปฏิวัติยังได้เป็นผู้ริเริ่มที่สำคัญในการสร้าง
องค์การร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียขึ้นหลายองค์การ
ด้วยกัน อันเป็นผลทำให้ประเทศไทยได้รับความร่วมมือและการ
สนับสนุนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียในกิจการต่างประเทศ ทั้งในด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจเป็นอย่างดี

พรรคสหประชาไทยเห็นว่า การดำเนินความสัมพันธ์ต่างประเทศ
ของรัฐบาลไทยภายใต้การนำของคณะปฏิวัติ เป็นการกระทำที่ถูกต้อง

และสอดคล้องกับความต้องการของชาติไทย เพราะได้ยังให้เกิดผลดี ต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยเป็นอย่างมาก พรรค สหประชาชาติไทยจึงสนับสนุนวิธีการดำเนินความสัมพันธ์ต่างประเทศ ดังกล่าวแล้วอย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้ พรรคสหประชาชาติไทยจึงได้กำหนด นโยบายด้านการต่างประเทศไว้ดังต่อไปนี้ คือ

๑. พรรค ฯ จะรักษาสันติภาพและเกียรติภูมิของประเทศไทยในการ ดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศอื่นให้สูงอยู่เสมอ
๒. พรรค ฯ จะสนับสนุนให้ประเทศไทยร่วมมือกับองค์การ สหประชาชาติอย่างเต็มที่ เพื่อให้องค์การนี้สามารถปฏิบัติ หน้าที่ในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ได้อย่างแท้จริง
๓. พรรค ฯ สนับสนุนการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศ ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างองค์การภูมิภาคขึ้นทำ หน้าที่ช่วยของค์การสหประชาชาติ ในการรักษาความสงบ เรียบร้อยและสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศต่าง ๆ ใน ภูมิภาค
๔. พรรค ฯ สนับสนุนนโยบายผูกมิตรกับทุกประเทศในโลกที่ไม่มี เจตนามุ่งร้ายต่อประเทศไทย
๕. พรรค ฯ สนับสนุนวิธีการระงับความขัดแย้งระหว่างประเทศ โดยสันติวิธี

(ง) การบริหารราชการแผ่นดิน

พรรคสหประชาไทยเชื่อมั่นว่า ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้อโยบายด้านการเมืองและเศรษฐกิจสังคม ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ นับตั้งแต่การ ปฏิวัติ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ เป็นต้นมา รัฐบาลไทยภายใต้การนำของ คณะปฏิวัติได้พยายามปรับปรุงระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้ดียิ่ง ขึ้นเสมอมา ทั้งนี้ เพื่อให้กลไกของรัฐทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น สามารถทำงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของ ประชาชนซึ่งมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ได้อย่างเต็มที่

พรรคสหประชาไทยมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะปรับปรุง ระบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้สามารถตอบสนอง ความต้องการรับด่วนของประเทศชาติและของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ทั้งโดยยึดถือหลักเอกภาพในระดับนโยบาย อันจะเป็นผลทำให้เกิดความ ร่วมแรงร่วมใจกันภายในชาติ และเป็นพลังผลักดันให้สังคมไทยได้ พัฒนาเป็นสังคมประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เร็วขึ้น เพื่อที่จะบรรลุจุดมุ่ง หมายดังกล่าว พรรคสหประชาไทยจึงกำหนดนโยบายและโครงการด้าน การบริหารราชการแผ่นดินไว้ดังนี้

๑. พรรคฯ จะจัดระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นจักรกล

ในการรวบรวมและระดมทรัพยากรทั้งมวลภายในชาติ ทั้งกำลัง

กาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา และทรัพยากรธรรมชาติ ให้พุ่งไปใน
การดำเนินบริการสาธารณะอย่างสมบูรณ์ โดย

- ๑.๑ กำหนดโครงการตามความต้องการของประชาชนและประเทศชาติไว้ทุกด้าน จัดลำดับความสำคัญของโครงการนั้น ๆ ให้เหมาะสมในสภาพการณ์หนึ่ง ๆ จะเลือกโครงการที่เห็นว่าสำคัญที่สุดเป็นโครงการสูงสุด แล้วกำหนดโครงการอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กันให้สนับสนุนโครงการสูงสุดนั้นลดหลั่นกันลงมา เพื่อสามารถระดมจักรกลการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดพลังแรงไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่จำเป็นยิ่งได้อย่างรวดเร็ว ประหยัด และได้ผลดีที่สุด
- ๑.๒ กำหนดแผนงานในการบริหารราชการแผ่นดินทุกสาขาให้มีเป้าหมายแบ่งชั้นตอนของงาน ระยะเวลา และมาตรฐานการทำงานอย่างแน่นอนและชัดเจน
- ๑.๓ กำหนดวิธีการดำเนินงานให้ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีขอบเขตความรับผิดชอบแน่นอนและชัดเจน เพื่อทุกส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เต็มที่ และมีปัญหาอุปสรรคจะกั๊กกันน้อยที่สุด
- ๑.๔ กำหนดมาตรการระดมความคิดเห็นและความรู้ความสามารถของนักวิชาการสาขาต่าง ๆ เข้ามาช่วยงานของชาติ
- ๑.๕ กำหนดมาตรการระดมความคิดเห็นและความรู้ความสามารถของผู้มีประสบการณ์สูง รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน

ทางราชการที่ได้ออกไปแล้วเข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการ
บริหารราชการแผ่นดิน

๒. พรรคฯ จะจัดระบบวิธีการประสานงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยยึดหลักเอกภาพในระดับนโยบาย โดย

๒.๑ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานทุกหน่วยไว้ให้
ชัดเจนและแน่นอน โดยมุ่งให้ทุกหน่วยสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ในส่วนของตนได้เต็มที่ และสอดคล้องกับหน่วยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีช่องว่างเกิดขึ้น

๒.๒ รวบรวมหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันโดย
ใกล้ชิด ให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน โดยการจัดระเบียบ
องค์การที่เหมาะสมขึ้นใหม่

๒.๓ ปรับปรุงหน่วยงานที่ทำหน้าที่ซ้อนซ้ำกันโดยไม่จำเป็นให้
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้วยวิธีการจัดระเบียบองค์การที่
เหมาะสม เพื่อเป็นการผนึกกำลังคน กำลังเงิน และ
กำลังความสามารถที่มีอยู่อย่างจำกัดในการดำเนินบริการ
สาธารณะให้เข้มแข็งและมีสัมฤทธิ์ภาพยิ่งขึ้น

๒.๔ กำชับถึงเอกภาพแห่งการบังคับบัญชาและความสามารถในการ
เอาใจใส่ในหน้าที่ได้อย่างใกล้ชิดและรัดกุมทุกระดับ
เป็นหลักสำคัญในการจัดระเบียบองค์การบริหารราชการ
แผ่นดินเพื่อประสาน

๓. พรรคฯ จะจัดระบบการบริหารระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และส่วนกลาง ให้สอดคล้องประสานกันทั้งชั้น เพื่อจัดความล่าช้า ช้อนซ้ำ และสูญเสียในการดำเนินบริการสาธารณะ โดย

- ๓.๑ ให้อำนาจการบริหารส่วนท้องถิ่นมีอิสรภาพในการปกครองตนเองมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดวิธีการควบคุมจากภายนอกให้น้อยที่สุด เพื่อเป็นทางส่งเสริมการกระจายอำนาจและความเจริญให้แพร่ไปทั่วพระราชอาณาจักรโดยเร็วที่สุด
- ๓.๒ ให้องค์การบริหารส่วนภูมิภาคมีฐานะเป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนกลางอย่างแท้จริงในการบริหาร วินิจฉัยสั่งการ และการบังคับบัญชาเกี่ยวกับโครงการ นโยบาย และแผนงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว องค์การบริหารส่วนกลางมีแต่อำนาจยับยั้ง ตรวจสอบ และประสานงาน อันเป็นการสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนภูมิภาคได้ดำเนินไปด้วยดี รวดเร็ว มีเอกภาพ และด้วยความรับผิดชอบของตนเอง
- ๓.๓ องค์การบริหารส่วนกลางไม่ทำงานแข่งขันหรือซ้อนซ้ำกับองค์การบริหารส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ให้องค์การบริหารส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นเป็นผู้ริเริ่มโครงการและดำเนินการเอง องค์การบริหารส่วนกลางเป็นผู้อนุมัติโครงการ ให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้านกำลังคน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และวิชาการ ตามความจำเป็นสำหรับโครงการที่อนุมัติ

๔. พรรค ฯ จะจัดการบริหารให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนชาวไทยทุกหมู่ ทุกเหล่า และทุกท้องถิ่น โดยคำนึงถึง
ความเหมาะสมแก่สภาพความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรมของ
แต่ละหมู่เหล่า และท้องถิ่นนั้น ๆ โดย

๔.๑ สนับสนุนการริเริ่มของสภาตำบลและสภาจังหวัด

๔.๒ จัดองค์การสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเอกชนต่าง ๆ เช่น กลุ่ม
 ชาวนา กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัฒนธรรม กลุ่มศาสนา กลุ่ม
 กิจกรรมสตรี กลุ่มสังคมสงเคราะห์ ฯ ล ฯ

๔.๓ เร่งรัดและเพิ่มพูนกิจการพัฒนาชนบทและกิจการอาสาพัฒนา

๔.๔ จัดองค์การส่งเสริมชนหมู่น้อยให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยดีโดย
 ชอบและควรยิ่งขึ้น

๔.๕ จัดโครงการที่มีการกระทำร่วมกันระหว่างราชการกับ
 ประชาชนโดยตรงให้มากที่สุด

๕. พรรค ฯ จะยึดถือหลักจิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในการดำเนิน
บริการสาธารณะ เพื่อให้เกิดความสามัคคีสมานฉันท์เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวในหมู่ข้าราชการด้วยกัน และข้าราชการกับประชาชนยิ่งขึ้น
โดย

๕.๑ ถือนโยบายเข้าถึงประชาชนเป็นนโยบายสำคัญยิ่งของทาง
 ราชการ

๕.๒ กำหนดหลักการทางสังคม จิตวิทยา และมนุษยสัมพันธ์เป็น
 ปัจจัยสำคัญในการกำหนดนโยบาย แผนงาน และการดำเนินงาน
 ของทางราชการ

- ๕.๓ จัดระบบวิธีการให้ข้าราชการที่มีสมรรถภาพ อุดมด้วย
 สวัสดิภาพและเกียรติศักดิ์ในการดำรงชีวิตที่ดี และมีระเบียบ
 วินัยเข้มแข็ง เพื่อเป็นกำลังสมบูรณ์ในการบริหารราชการ
 แผ่นดินยิ่งขึ้น
- ๕.๔ ส่งเสริมอำนาจในการวินิจฉัยสั่งการของข้าราชการและ
 พนักงานเจ้าหน้าที่แต่ละคนตามที่ได้รับมอบหมายไว้แล้วให้มี
 มากยิ่งขึ้น โดยไม่เป็นการทำลายระเบียบวินัยอันควรและเอก
 ภาพแห่งการบังคับบัญชา
- ๕.๕ วางมาตรการในการป้องกันและกำจัดการฉ้อราษฎร์บังหลวง
 การกลั่นแกล้งและการใช้อิทธิพลอย่างไม่เป็นธรรมต่อ
 ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการปฏิบัติจากทางราชการ
 อย่างมีเกียรติ สะดวก และเป็นธรรม

ตอนที่ ๓

วิธีดำเนินการ

วิธีดำเนินการของนโยบายพรรคสหประชาไทย พรรค ฯ ใช้วิธีดำเนินการ
 ตามวิถีทางรัฐธรรมนูญ

ขอให้มวลสมาชิกในขบวนการทางการเมืองของพรรคสหประชาไทย
 บรรลุผลสำเร็จสมดังปณิธาน

ขอให้

ไทยอยู่คู่ฟ้า

ไทยพัฒนา

ไทยสามัคคี